

แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Dos & Don'ts

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

\*\*\*\*\*

เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลวังกะมีความเข้าใจในประมวลจริยธรรมมากขึ้นสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ควรแก่ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นของประชาชน ดำรงเป็นแบบอย่างที่ดีงาม จึงสรุปแนวทางการปฏิบัติงานที่ควรทำและไม่ควรทำ ดังนี้

หลักการ/ค่านิยม	ควรทำ (Dos)	ไม่ควรทำ(Don'ts)
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นสำคัญ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	๑. ยกย่องเชิดชู จงรักภักดีต่อประเทศชาติ รักษาผลประโยชน์ และความลับที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติ ๒. ปกป้องหวงแหนยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม	๑. แสดงออกในเชิงดูหมิ่นเหยียดหยาม ทำลายความมั่นคงของชาติให้ร้ายต่อสถาบันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติและองค์กร ๒. ต่อต้าน หรือ กระทำการใดๆ อันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๓. ปฏิบัติตนตามความพึงพอใจส่วนตัว โดยไม่คำนึงถึงหลักคำสอนของศาสนาหรือความเหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ
๒. ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี	๑. ยึดมั่น และยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบนโยบายด้วยความถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย ๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง หรือพวกพ้องหมู่คณะจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓. ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบทั้งในหน้าที่ราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี	๑. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการทางกฎหมาย ๒. ประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร ต่อประชาชน หรือ ต่อประเทศชาติ ๓. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองพวกพ้องและหมู่คณะจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หลักการ/ค่านิยม	ควรทำ (Dos)	ไม่ควรทำ (Don'ts)
๓. กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง	<p>๑. กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และชอบธรรม</p> <p>๒. กล้าปฏิเสธ ต่อข้อเสนอที่มีขอบข่ายกฎหมาย หรือ ผลประโยชน์ที่ได้โดยมิชอบ และไม่เหมาะสมในฐานะที่เป็นข้าราชการ</p> <p>๓. ปฏิบัติหน้าที่โดยกล้าแสดงความคิดเห็นหรือทักท้วงเมื่อพบว่ามีกรกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง</p>	<p>๑. ป่วยปละ ละเลย เพิกเฉย ต่อความถูกต้อง และชอบธรรม ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อกฎหมายและหลักจริยธรรมที่ดีของการเป็นข้าราชการ</p> <p>๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้มาโดยมิชอบ และไม่เหมาะสมต่อการเป็นข้าราชการ</p> <p>๓. ละเลย เพิกเฉยไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ ในขณะที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง</p>
๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ	<p>๑. ปฏิบัติหน้าที่ บนพื้นฐานของหลักกฎหมาย และคุณธรรมด้วยความเสียสละและมีจิตสาธารณะที่ดี</p> <p>๒. ประพฤติ ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่หวังผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น</p> <p>๓. เสียสละและอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๔. มีจิตสาธารณะ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน</p>	<p>๑. ปฏิบัติหน้าที่โดยหวังผลประโยชน์ทับซ้อนใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยหน้าที่ ละเลย เพิกเฉย ต่อกฎหมาย และคุณธรรม โดยไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณของการเป็นข้าราชการ</p> <p>๓. ปฏิบัติหน้าที่โดยไร้ซึ่งจิตสาธารณะที่ดี เบียดเบียนประชาชน เบียดเบียนองค์กรและเบียดเบียนประเทศชาติ</p>
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>๑. ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรของประเทศชาติ และส่วนรวมเป็นหลัก</p> <p>๒. มุ่งมั่นพัฒนา และรักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและประเทศชาติ</p> <p>๓. ปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นอุทิศตน และเสียสละ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ปฏิบัติหน้าที่ โดยละเลยต่อเป้าหมายขององค์กรและของประเทศชาติ</p> <p>๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความมุ่งมั่นขาดการพัฒนาและไร้มาตรฐานต่อการเป็นข้าราชการที่ดีขององค์กรและประเทศชาติ</p> <p>๓. เพิกเฉยต่อเป้าหมาย ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความเสียสละ ละเลยต่อจรรยาบรรณไร้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>

หลักการ/ค่านิยม	ควรทำ (Dos)	ไม่ควรทำ(Don'ts)
<p>๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติโดยใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม</p>	<p>๑. ปฏิบัติงานตามหลักการและจรรยาบรรณในฐานะที่เป็นข้าราชการโดยไม่หวั่นเกรงต่อการข่มขู่หรืออิทธิพลใดๆ</p> <p>๒. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักกฎหมาย หลักคุณธรรมโดยยึดหลักเหตุผลของสาธารณะ ประเทศชาติ และมนุษยธรรมเป็นหลัก</p> <p>๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของความแตกต่างทาง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคม</p> <p>๔. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส เคารพศักดิ์ศรีของทุกคน ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างให้เกียรติ</p>	<p>๑. เลือกปฏิบัติโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวละเลยต่อจรรยาบรรณและหน้าที่ข้าราชการโดยไม่หวั่นเกรงต่อกฎหมาย</p> <p>๒. ละเลยเพิกเฉยต่อความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงผลเสียของสาธารณะ ของประเทศชาติและมนุษยภาพโดยรวม</p> <p>๓. อคติ ต่อความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย และสภาพทางเศรษฐกิจ</p> <p>๔. ไม่เคารพเกียรติและศักดิ์ศรี ของผู้อื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่น โดยไร้ซึ่งจรรยาบรรณและคุณธรรมบนพื้นฐานของหลักกฎหมาย ในฐานะที่เป็นข้าราชการของประเทศชาติ</p>
<p>๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>๑. ปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสม กับบทบาทหน้าที่ข้าราชการ ศรัทธาและเคารพ ต่ออาชีพข้าราชการของตน</p> <p>๒. รักษาและปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี มิให้เสื่อมเสีย ต่อเกียรติศักดิ์และภาพลักษณ์ของทางราชการ</p> <p>๓. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี อยู่ในระบอบประชาธิปไตย เคารพกฎหมายและมีวินัย ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อเกียรติและภาพลักษณ์ของทางราชการ</p> <p>๔. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาช้านาน</p>	<p>๑. ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม ในฐานะที่เป็นข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อประชาชน ต่อองค์กรและประเทศชาติ</p> <p>๒. กระทำการใดๆ โดยไม่คำนึงถึงความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ และภาพลักษณ์ของทางราชการ</p> <p>๓. ไม่เคารพกฎหมาย ไร้ซึ่งวินัย ประพฤติปฏิบัติงาน โดยเพิกเฉย ละเลยหน้าที่ต่อการเป็นข้าราชการ ของประเทศชาติ</p> <p>๔. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ยึดถือหลักวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย ประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดยเพิกเฉยต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>

(นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ